

Hiệu quả vùng nuôi thủy sản nước ngọt tập trung

Những năm qua, việc thực hiện quy hoạch nuôi thủy sản nước ngọt tập trung đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân trong tỉnh.

Với vị trí địa lý và địa hình có nhiều diện tích mặt nước, Độc Lập (Hưng Hà) xác định phát triển nuôi thủy sản theo hướng hình thành các vùng nuôi tập trung là nhiệm vụ trọng tâm. Ông Đào Văn Thống, Phó Giám đốc HTX SXKD DVNN xã cho biết: Năm 2005 xã quy hoạch xây dựng các vùng nuôi thủy sản tập trung tại hai thôn Xuân La và Bùi Xá với 33 hộ sản xuất, tổng diện tích 50ha, trong đó diện tích mặt nước 30ha. Đối tượng nuôi chủ yếu là các loại cá truyền thống, cá trắm đen, rô phi đơn tính..., sản lượng cá trung bình hàng năm đạt khoảng 350 tấn, giá trị bình quân ước đạt trên 10 tỷ đồng. Gia đình ông Nguyễn Phương Nam, thôn Xuân La ra vùng nuôi thủy sản tập trung từ năm 2007, đến nay gia đình ông có 5 ao, diện tích mặt nước trên 2ha. Ông Nam cho biết: Mỗi năm gia đình nuôi 2 vụ cá, bình quân sản lượng hơn 6 tấn/năm, tổng giá trị đạt trên 200 triệu đồng.



Sục bùn vệ sinh ao đầm sau thu hoạch.

Sản phẩm nước ngọt tập trung, hiện nay ngành Nông nghiệp đang chỉ đạo Chi cục Thủy sản cùng với các địa phương tiếp tục rà soát và điều chỉnh quy hoạch bảo đảm hợp lý, có biện pháp hỗ trợ nhân rộng các vùng nuôi thủy sản tập trung tại một số vùng thuận lợi về nguồn nước như: An Thanh, An Mỹ (Quỳnh Phụ); Độc Lập, Tân Lễ (Hưng Hà); Hồng Tiến, Bình Thanh, Trà Giang (Kiến Xương); Thái Hồng (Thái Thụy). Đồng thời

khuyến khích nông dân phát triển nuôi cá áp dụng theo kỹ thuật bảo đảm an toàn thực phẩm phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng nội địa và hướng tới xuất khẩu. Phát triển mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị hoặc liên kết sản xuất thông qua hợp đồng tiêu thụ sản phẩm nhằm phát triển bền vững các vùng nuôi trồng thủy sản nước ngọt tập trung, tạo nguồn thu nhập cao, ổn định cho người nuôi trồng.

Một số lưu ý trong nuôi trồng thủy sản nước ngọt

Sau khi thu hoạch cần tổ chức cải tạo, nạo vét, tu sửa, nâng cấp hệ thống kênh mương toàn vùng. Tiến hành nạo vét bùn đáy, nâng cấp bờ ao đầm nuôi bảo đảm độ sâu mực nước tối thiểu từ 1m trở lên, trong đó:

- + Đối với những vùng nuôi thả được kiệt nước, pH đất > 6 người dân nên áp dụng phương pháp cải tạo khó. Sau khi nạo vét bùn đáy, sử dụng cây hoặc cuốc lật nền đáy, bón vôi bột với lượng 10 - 15 kg/100m² rồi tiến hành phơi ao từ 10 - 15 ngày để giải phóng khí độc, tăng độ khoáng hóa cho đất.
- + Đối với những vùng không tháo được kiệt nước (vùng trũng, ao tù), pH đất < 6 nên áp dụng phương pháp cải tạo ứ. Sử dụng vôi sống hoặc vôi bột bón xuống ao, dùng cào đảo vôi với bùn rồi ngâm ao từ 7 - 10 ngày để diệt khuẩn, diệt tạp và cải thiện pH.

Một số chỉ tiêu chọn tôm giống

TT	Chỉ tiêu	Yêu cầu	
		Tôm sú	Tôm chân trắng
1	Màu sắc	Màu đặc trưng của loài, sáng bóng	
2	Kích cỡ	Từ P15 trở lên Đều cỡ	Từ PL12 trở lên Đều cỡ
3	Đường chỉ lưng (Đường tiêu hóa)	Liên mạch, không đứt đoạn, không rỗng ruột	
4	Hình dạng	Đáy đủ phụ bộ, không dị tật, không dị hình	
5	Phần xạ	Bơi tán đều, không vón cục, không chìm xuống đáy chậu, có xu thế bơi ngược dòng nước, phần xạ nhanh nhạy khi có tiếng động hoặc ánh sáng chiếu đột ngột.	
6	Soi bệnh phát sáng	Mang mẫu tôm giống vào phòng thí để kiểm tra, nếu tôm không phát sáng là đạt yêu cầu - Cách 1: Lấy khoảng 100 con tôm giống cùng 2 lít nước trong bể ương, cho thêm 2 lít nước ngọt, để trong 1 giờ, nếu lượng tôm chết dưới 10% là đạt yêu cầu - Cách 2: Lấy khoảng 100 con tôm giống cùng 10 lít nước từ bể ương, cho 2ml formalin và sục khí trong 1 giờ, lượng tôm chết dưới 10% là đạt yêu cầu	
7	Sốc tôm		
8	Kiểm tra bệnh	Có giấy kiểm dịch tôm giống đạt yêu cầu	

MAI THƯ

Thành lập tháng 2/1994, trải qua 23 năm hoạt động, đến nay Quỹ TDND xã Thái Thịnh đã có 2.407 thành viên, tăng 225 thành viên so với năm 2012. Hiện nay, Quỹ hoạt động trên địa bàn 3 xã Thái Thịnh, Thái Học, Thái Thành, trụ sở chính ở xã Thái Thịnh. 5 năm qua, Quỹ luôn coi trọng công tác tạo lập nguồn vốn, thường xuyên chủ động nắm bắt thị trường điều chỉnh lãi suất tiền gửi hợp lý theo từng thời điểm, giữ vững uy tín với khách hàng nên nguồn vốn năm sau thường cao hơn năm trước. Tổng nguồn vốn hoạt động trong 5 năm qua đạt 457,208 tỷ đồng, bình quân 91,441 tỷ đồng/năm. Đặc biệt, trong công tác huy động tiền gửi dân cư, Quỹ luôn coi trọng chủ trương điều chỉnh lãi suất tiền gửi dân cư, Quỹ luôn coi trọng chủ trương giữ nguyên tắc hoạt động và bí mật số dư nợ khách hàng, tạo điều kiện gửi nhanh chóng, rút ra dễ dàng, không gây phiền hà...

Quỹ còn tiếp cận dịch vụ chuyển tiền làm đại lý cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thái Bình từ tháng 10/2008. Qua hơn 9 năm hoạt động đã thực hiện chuyển trên 10.000 lượt tiền từ Hàn Quốc, Đài Loan, Malaysia và các tổ chức tín dụng trên toàn quốc... với doanh số hàng trăm tỷ đồng, qua đó tạo điều kiện cho các hộ có con em đi xuất khẩu lao động nước ngoài và công tác trên mọi miền đất nước được gửi, lĩnh tiền trả về làm việc, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người dân.

Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, 5 năm qua, Quỹ đã tập trung vốn vay cho thành viên phát triển kinh tế hộ gia đình, phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, kinh doanh, dịch vụ, hộ vay vốn sinh hoạt đời sống như lo cho con đi học, khám chữa bệnh, xây dựng nhà cửa, đi xuất khẩu lao động. Vốn của Quỹ còn tích cực tham gia vào phát triển nông thôn mới, đầu tư tham gia xây dựng cảnh quan đồng lớn, mở rộng trang trại, gia trại, chuyển đổi ao đầm và cơ cấu cây trồng, vật nuôi... Nhiều hộ vay vốn của Quỹ đã mạnh dạn đầu tư vào trồng trọt, mua vật tư nông nghiệp để sản xuất, đầu tư mở rộng trang trại, gia trại phát triển chăn nuôi có thu nhập từ 15 - 20 triệu đồng/tháng. Đặc biệt, có hộ kinh doanh, sản xuất công nghiệp, dịch vụ từ 500 - 700 triệu đồng, có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, điển hình như các hộ: Phạm Văn Thiệu, Nguyễn Thị Vóc (Thái Thịnh), Đỗ Thanh Hữu (Thái Học)...

Song song với thực hiện tốt các hoạt động huy động và cho vay vốn, Quỹ còn thực hiện có hiệu quả các mặt công tác của bộ phận điều hành, công tác kế toán, ngân quỹ, tín dụng. Trong đó, xác định công tác tín dụng là khâu quyết định đến sự phát triển Quỹ, hàng năm, Hội đồng quản trị đã bố trí các bộ phận chuyên môn ngoài thực hiện nhiệm vụ chính còn tham gia công tác thẩm định trước khi cho vay, giúp cho cán bộ tín dụng xác định được những vốn vay bảo đảm đúng nguyên tắc, giải ngân đúng mục đích; thường xuyên tư vấn cho các thành viên sử dụng vốn có kế hoạch và hiệu quả...

Một số phần thưởng của Quỹ TDND xã Thái Thịnh nhiệm kỳ 2012 - 2017

- Bằng khen của UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ năm 2015, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
- Quỹ tín dụng tăng trưởng bền vững và chất lượng dịch vụ uy tín Việt Nam, lần thứ II - 2015.

QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN XÃ THÁI THỊNH ĐIỂM TỰA CHO NÔNG DÂN PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT

Trong giai đoạn 2012 - 2017, với tổng nguồn vốn gần 600 tỷ đồng, Quỹ Tín dụng nhân dân (TDND) xã Thái Thịnh (Thái Thụy) đã giải quyết cho hơn 10.000 lượt thành viên vay vốn đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, thương mại..., vươn lên làm giàu, giải quyết nhiều việc làm cho nhiều lao động nông thôn.



Xưởng sản xuất giày dép của ông Đỗ Thanh Hữu đạt doanh thu hàng tỷ đồng/năm.

quả; giao chỉ tiêu cho cán bộ, nhân viên về vốn vay, thu nợ, lãi và kiểm tra sử dụng vốn vay.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2021, Quỹ TDND xã Thái Thịnh tiếp tục đề ra những mục tiêu cụ thể nhằm tăng trưởng quy mô hoạt động. Trong đó, có tổng 2.576 thành viên; tổng nguồn vốn hoạt động 5 năm đạt hơn 1.055 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng hàng năm 18%; vốn điều lệ đạt 5,7 tỷ đồng; tổng vốn huy động trong 5 năm đạt gần 993 tỷ đồng; tổng vốn cho vay trong 5 năm đạt gần 1.025 tỷ đồng, nợ quá hạn phần đầu dưới 1%. Để thực hiện được các mục tiêu trên, nhiệm kỳ tới, Quỹ sẽ tập trung vào thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp như: tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân các xã trên địa bàn hoạt động hiểu sâu về mô hình của quỹ TDND; đa dạng hóa các hình thức huy động, áp dụng linh hoạt các cơ chế lãi suất, có chính sách hợp lý để thu hút vốn tiền gửi dân cư, tạo điều kiện gửi nhanh chóng, rút dễ dàng; bám sát mục tiêu phát triển kinh tế của các xã trên địa bàn hoạt động để có kế hoạch đầu tư vốn đúng hướng; làm tốt công tác kiểm soát và kiểm toán nội bộ, tăng cường tính độc lập và năng lực của nhân viên; quan tâm đào tạo đội ngũ nhân viên theo quy chuẩn của Ngân hàng Nhà nước, có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ được giao; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành đoàn thể trên địa bàn hoạt động để hỗ trợ các hoạt động của Quỹ đi đúng hướng, an toàn và hiệu quả...

Ông Vũ Văn Bình, Giám đốc Quỹ TDND xã Thái Thịnh



5 năm qua, nhờ sự quan tâm, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, Đảng ủy, HĐND, UBND các xã Thái Thịnh, Thái Học, Thái Thành, sự ủng hộ nhiệt tình của các thành viên, nỗ lực, cố gắng của cán bộ, nhân viên đã giúp Quỹ hoạt động ổn định và phát triển, công tác huy động vốn được tăng trưởng, dư nợ tín dụng tăng trưởng vượt mức để ra bảo đảm cung cấp đủ nguồn vốn phục vụ cho các thành viên vay vốn phát triển kinh tế. Hoạt động của Quỹ phát triển an toàn đã khẳng định mô hình quỹ TDND phù hợp với nông nghiệp, nông thôn và nông dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Ông Phạm Văn Hóa, Bí thư Đảng ủy xã Thái Thịnh



Những năm qua, Quỹ TDND xã Thái Thịnh có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, đẩy lùi nạn vay nặng lãi trên địa bàn. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 39 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn gần 2%, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Hàng năm Quỹ còn làm tốt công tác an sinh xã hội, ủng hộ người nghèo, gia đình chính sách, chung sức xây dựng nông thôn mới.

Ông Đỗ Thanh Hữu, chủ xưởng sản xuất giày dép xã Thái Học



Năm 2012, khi tiếp nhận 500 triệu đồng vốn vay của Quỹ TDND xã Thái Thịnh, tôi đã đầu tư mua máy móc, mở rộng quy mô sản xuất giày dép, công việc làm ăn thuận lợi đã giải quyết việc làm ổn định cho 90 lao động với thu nhập trung bình 4 triệu đồng/người/tháng. Ngoài tôi còn có rất nhiều hộ kinh doanh, sản xuất ở địa phương đã vay vốn của Quỹ và làm ăn có hiệu quả. Điều này minh chứng Quỹ TDND xã Thái Thịnh là điểm tựa vững chắc giúp người dân phát triển kinh tế.

TRẦN TUẤN

Anh Hôi giỏi chăn nuôi

Từ chăn nuôi lợn và gia cầm, mỗi năm anh Phạm Ngọc Hôi ở thôn 1 xã Vũ Hòa (Kiến Xương) thu lãi hơn 350 triệu đồng. Có được kết quả đó là do anh Hôi chủ động làm tốt công tác vệ sinh môi trường và tiêm vắc-xin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm.

Trang trại của anh Hôi có diện tích 3ha, trong đó 1ha ao, 1.000m² anh làm chuồng trại chăn nuôi gà, vịt và lợn, diện tích còn lại trồng hồ. Anh Hôi chia sẻ: Vì lượng gia súc, gia cầm nuôi nhiều nên việc quy hoạch ao và vườn cây nhằm xử lý chất thải chăn nuôi và bảo vệ môi trường.

Từ năm 2003 đến nay, mỗi năm anh Hôi nuôi 2.500 con gà, vịt và 1.200 con lợn. Những năm đầu bắt tay vào chăn nuôi, gia đình anh gặp nhiều khó khăn do bão, lụt và dịch bệnh gia súc, gia cầm. Năm 2003, mưa bão gây ngập lụt làm cho 1.200 con vịt bị chết, 10 vạn con tôm càng xanh chết và thất

thoát; năm 2005, dịch cúm gia cầm khiến cho 2.500 con gà, vịt xóa sổ; năm 2011 dịch lợn tai xanh cũng làm cho đàn lợn chết gần hết đây anh Hôi vào cánh 3 lần trắng tay với tổng thiệt hại hơn 700 triệu đồng. Không nản chí trước thất bại, anh Hôi vẫn kiên trì và quyết tâm lập nghiệp. Anh tích cực học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các trang trại chăn nuôi quy mô lớn đã thành công, đồng thời tự tìm ra nguyên nhân thất bại của chính mình để khắc phục. Anh Hôi chia sẻ: Dù trang trại nằm biệt lập xa khu dân cư nhưng dịch bệnh vẫn xảy ra; nguyên nhân là do gia đình chủ quan không thực hiện nghiêm việc tiêm vắc-xin phòng các bệnh cho gia súc, gia cầm và vệ sinh vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại không thường xuyên nên tạo điều kiện cho vi rút, vi khuẩn phát sinh và gây hại. Xác định đúng nguyên nhân, thời gian qua, anh Hôi thực hiện triệt để các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm như: chọn nguồn giống tốt, cách bệnh, nuôi nhốt

riêng theo dõi trước khi đưa vào nuôi tập trung, tiêm đủ các mũi vắc-xin theo quy định, đầu tư mua vôi bột, hóa chất phun sát khuẩn, khử trùng, tiêu độc toàn bộ chuồng nuôi và môi trường xung quanh trang trại. Do làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, 5 năm qua (2012 - 2016), anh Hôi đã duy trì đàn vật nuôi khỏe mạnh, phát triển tốt, mỗi năm cho doanh thu gần 1 tỷ đồng, trừ mọi chi phí còn lãi hơn 350 triệu đồng. Không chỉ chăn nuôi giỏi, anh Phạm Ngọc Hôi còn tích cực tuyên truyền, chia sẻ kinh nghiệm cho người dân trong thôn, trong xã để cùng làm giàu từ nghề chăn nuôi.

KHẮC ĐUẦN



Đàn gia cầm của anh Hôi nuôi bằng biện pháp sinh học và làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh.